

## "ชโยกรุป" ลุยสินเชื่อบุคคล-นาโนไฟแนนซ์(คลิป)

ชโยกรุปสับช่องแตกไลน์ธุรกิจสินเชื่อบุคคล-นาโนไฟแนนซ์ หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ด้านอสังหาริมทรัพย์วางแผนพัฒนาที่ดินในมือก่อนหากไม่ประสบผลสำเร็จก็พร้อมขายทิ้งทันที มั่นใจปีนี้โต 10%

อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.



นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า แผนธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทจะขยายสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อรายวัน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน ซึ่งขณะนี้อยู่ขั้นตอนการดำเนินงานหากเป็นไปได้ตามแผนจะปล่อยสินเชื่อได้ภายในสิ้นปีนี้ 50 ล้านบาท และปีหน้าตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะปล่อยสินเชื่อได้ 200 ล้านบาท แต่ถ้าปีที่ไม่เป็นไปตามแผนอาจจะเริ่มในปีหน้าแทน

"อัตราดอกเบี้ยที่ปล่อยให้ลูกค้าเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)กำหนด ซึ่งสูงกว่าการกู้ยืมในระบบ และหากโรงงานไหนที่ต้องการให้บริษัทเข้าไปให้สินเชื่อกับพนักงานก็พร้อมจะให้บริการ โดยการกู้เงินในแต่ละครั้งบริษัทก็จะตรวจเครดิตบูโรหากรายไหนเครดิตดีการชำระหนี้ตรงเวลาก็จะปล่อยให้เรื่อย ๆ การปล่อยกู้ปกตินานสุด 1 ปี ซึ่งในอนาคตหากบริหารจัดการได้ดีจะปล่อยรายวัน จากปัจจุบันปล่อยเป็นรายเดือน"



นอกจากนี้ได้เปลี่ยนชื่อ ชโย คอลเซ็นเตอร์ เป็น ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า และรับงานอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากขณะนี้มีพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในมือหลายแปลง เช่น ที่ดิน+ใบอนุญาตก่อสร้าง 294 แปลง ถ้าปรับปรุงและเปลี่ยนรูปแบบทำธุรกิจจากทาวเฮ้าส์ 2 ชั้นใหม่ให้ทันสมัยเป็น 2 ชั้นหน้ากว้างอาจจะขายได้ในราคาดี เพราะที่ดินมีถนนตัด 4 เลน เดิม 2 เลน รวมทั้งยังมีที่ดินบนพื้นที่เขตอีอีซีอีก 3-4 แปลง ใกล้ทางหลวงหมายเลข 7 และตัดทางหลวงหมายเลข 3 เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นจะทดลองทำตลาดก่อนว่าทำแล้วได้กำไรคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ หากไม่คุ้มค่าลงทุนจะขายทรัพย์สินให้กับบริษัทอื่นเข้ามาบริหารเลย

ทั้งนี้สัดส่วนการทำธุรกิจบริการอยู่ที่ 18-20% สัดส่วน 78% เป็นงานบริหารหนี้ และที่เหลือ 1-2% เป็นงานคอลเซ็นเตอร์ และในอนาคตอาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจมากขึ้น โดยมองว่า ารบริหารหนี้เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ เพราะตลาดรวมของหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 400,000 ล้าน ซึ่งตัวเลข 100,000 ล้านเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล) และ อีก 300,000 ล้านบาทเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน ถือว่าตลาดใหญ่มาก

อย่างไรก็ตาม เตรียมที่จะซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มในปีหน้าอีก 1,000 ล้านบาท โดยเงินทุนที่เข้ามาจากระดมทุนส่วนหนึ่งและมาจากเงินกู้ส่วนหนึ่ง จากปีที่ซื้อหนี้เข้ามาบริหาร 10,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันสามารถซื้อหนี้ได้แล้ว 9,200 ล้านบาท ที่เหลือ 800 ล้านบาทครบภายในสิ้นปีนี้ จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปซื้อหนี้ของธนาคารยูโอบีมูลค่า 7,951 ล้านบาทเข้ามาบริหาร ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต ส่งผลให้พอร์ตหนี้ที่บริหารรวมอยู่ที่ 38,200 ล้านบาท ด้านรายได้ที่ผ่านมาเติบโตดีเห็นได้จากไตรมาส 1 เติบโต 10% ไตรมาส 2 เติบโต 30% ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ยังขยายตัวต่อเนื่อง และทั้งปีจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลพยายามที่จะดูแลไม่ให้เกิดเกินไป เพราะถ้าควบคุมไม่อยู่ขึ้นไป 3-4% จะทำให้การทำงานลำบากมากขึ้น และต้องมีการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่ม โดยขณะนี้อยู่ประมาณ 2.97%

### คำสำคัญ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ชโย กรุป เร่งรัดหนี้สิน บริหารหนี้ หนี้เสีย สินเชื่อบุคคล อสังหาริมทรัพย์ นาโนไฟแนนซ์ เดลินิวส์ เดลินิวส์ออนไลน์

บอกต่อ : 7



### ข่าวยอดนิยมในหมวดเศรษฐกิจ-โลจิสติกส์



ดูทั้งหมด >>



### เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ Promoted Links



พาร์คแลนด์จรัญ คอนโดชายติยานฝั่งธน ติดรถไฟฟ้า ราคาสุดคุ้ม เปิดขาย Tower A 4 พ.ย.นี้

เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญ-ปิ่นเกล้า



นครชัยแอร์จัดรถเช่าเหมาสะดวกปลอดภัย



นวัตกรรมเครื่องยนต์ใหม่จากฟอร์ด Ford